

## 4 Thái Bình

## KHAI MẠC HỘI NGHỊ...

(*Tiếp theo trang 1*)

và nhiệm vụ của Hội nghị, có tính chất gợi mở, nêu vấn đề, trong qua trình thảo luận, xem xét, quyết định.

**Về kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018 - 2019**

Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Trung ương nghiên cứu kỹ các tài liệu; căn cứ vào thực tế tình hình đất nước và nơi công tác để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện, chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân. Chủ ý đổi chiều với những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2018 và cho cả nhiệm kỳ khóa XII, nhất là mục tiêu, nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng ở mức 6,5 - 6,7% năm 2018 và 6,5 - 7% cho năm 2016 - 2020, thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư cũng lưu ý, cần phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, nhất là những thời cơ, thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức phải nỗ lực vượt qua. Từ đó, xác định mục tiêu tổng quát, dự kiến các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng nhất và các chính sách, biện pháp có tính đột phá, khả thi cao, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 và các năm tiếp theo cũng như cả nhiệm kỳ khóa XII.

## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, sáng ngày 2/10, UBND tỉnh họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2019; Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo đề án quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị và các huyện, thành phố.

Vụ xuân năm 2019, toàn tỉnh phần đất gieo cấy 78.000ha lúa, năng suất đạt 71,5 tạ/ha trở lên, trong đó nhóm lúa chất lượng cao chiếm từ 35 - 40% diện tích, thời vụ gieo cấy kết thúc trước ngày 25/2/2019; 14.500ha cây màu xuân, trong đó chủ lực là ngô, lạc; 10.800ha cây màu hè. Bệnh lùn sọc đen là một trong những đối tượng gây hại nguy hiểm, được ngành Nông nghiệp quan tâm, chỉ đạo, đề xuất các biện pháp phòng, tránh bệnh từ khâu về sinh đồng ruộng, xử lý hạt giống... Để đạt được mục tiêu trên, cùng với các giải pháp kỹ thuật, chính sách hỗ trợ cũng được ngành Nông nghiệp đề xuất: hỗ trợ kinh phí diệt chuột, hỗ trợ các mô hình sản xuất cây trồng an toàn theo chuỗi giá trị quy mô gọn vững từ 5ha trở lên đối với cây màu, 20ha trở lên đối với lúa.

## ĐỒNG CHÍ ĐẶNG TRỌNG THĂNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 2/10, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra mô hình sản xuất sử dụng phân bón hữu cơ Ong Biển ở vụ mùa năm 2018 tại hai huyện Thái Thụy, Quỳnh Phụ. Cùng đi có các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

Cố gắng tìm ra các chính sách, biện pháp đột phá, khả thi, phù hợp với những diễn biến mới của tình hình thế giới và khu vực, nhất là tình trạng căng thẳng và xung đột thương mại giữa các nước lớn, những diễn biến phức tạp của thị trường tài chính - tiền tệ và giá dầu thô thế giới. Khắc phục những hạn chế, yếu kém mà các báo cáo của Ban Cán sự đảng Chính phủ đã chỉ ra như: việc thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn gặp nhiều khó khăn. Việc đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Tăng trưởng xuất khẩu vẫn dựa chủ yếu vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế chưa cao, kinh tế vĩ mô vẫn chưa thực sự vững chắc. Nguồn lực để thực hiện chính sách văn hóa - xã hội còn hạn chế; một số chính sách chưa được ban hành hoặc chưa được tổ chức thực hiện tốt; chênh lệch giàu, nghèo giữa các vùng, miền và các tầng lớp nhân dân còn lớn và có xu hướng gia tăng; còn tồn tại nhiều vấn đề xã hội bức xúc, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng con người, quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường; khiêu kiện về đất đai vẫn còn phức tạp.

Các tệ nạn xã hội, ma túy, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông, cháy, nổ diễn biến phức tạp. Công tác thanh, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại. Các thể lực thủ địch, phân động, phân tử cơ hội chính trị tiếp tục chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn mới...

**Về công tác xây dựng Đảng hiện Nghị quyết về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020**

Tổng Bí thư cho rằng, đối với nước ta, biển, đảo không chỉ là bộ phận cấu thành chủ quyền, quyền chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là không gian sinh tồn và phát triển của các thế hệ người Việt Nam; các vùng biển nước ta có vị trí địa chính trị, địa quân sự, địa kinh tế quan trọng trong khu vực và trên thế giới; trong kỷ XXI được coi là kỷ nguyên của đại dương, việc “vươn ra biển” đã trở thành xu thế lớn, định hướng quan trọng của các quốc gia có biển và cả Ban Cán sự đảng Chính phủ đã đề ra như: việc thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn gặp nhiều khó khăn. Việc đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Tăng trưởng xuất khẩu vẫn dựa chủ yếu vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế chưa cao, kinh tế vĩ mô vẫn chưa thực sự vững chắc. Nguồn lực để thực hiện chính sách văn hóa - xã hội còn hạn chế; một số chính sách chưa được ban hành hoặc chưa được tổ chức thực hiện tốt; chênh lệch giàu, nghèo giữa các vùng, miền và các tầng lớp nhân dân còn lớn và có xu hướng gia tăng; còn tồn tại nhiều vấn đề xã hội bức xúc, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng con người, quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường; khiêu kiện về đất đai vẫn còn phức tạp. Các tệ nạn xã hội, ma túy, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông, cháy, nổ diễn biến phức tạp. Công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại. Các thể lực thủ địch, phân động, phân tử cơ hội chính trị tiếp tục chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn mới...

**Về công tác xây dựng Đảng**
Tổng Bí thư đề nghị Hội nghị xem xét, quyết định việc ban

hành hướng, kế hoạch lâu dài; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp các mô hình thí tu ruộng đất hình các tổ chức địa phương, từ đó đề xuất các chính sách về cơ chế, cách thức tổ chức thực hiện làm căn cứ để các địa phương triển khai thực hiện; gieo cấy 100% diện tích đất lúa, mở rộng diện tích cây màu hè. Đối với cơ chế hỗ trợ, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất hỗ trợ kinh phí diệt chuột, hỗ trợ kinh phí mua máy cấy để khuyến khích mở rộng cơ giới hóa trong khâu gieo cấy.

Đối với đề án quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Thái Bình cho đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp, chỉnh sửa lại đề án trên nguyên tắc bảo đảm quy định pháp luật hiện hành nhưng đáp ứng được công tác quản lý.

Chiều ngày 2/10, UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) về việc thực hiện các quy định của Việt Nam trong công tác quản lý hoạt động, tiếp nhận viện trợ PCPNN. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Những năm qua, cùng với những nỗ lực của chính quyền các địa phương, hoạt động viện

trợ của các tổ chức phi chính phủ đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; đặc biệt là trong các lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh, các vấn đề xã hội và các vấn đề toàn cầu. Ngoài ra, viện trợ phi chính phủ đã góp phần chuyển giao kỹ thuật hiện đại, phương pháp làm việc, kinh nghiệm quản lý tiến tiến, đào tạo nguồn nhân lực... Các đơn vị liên quan luôn phối hợp chặt chẽ đón tiếp các đoàn tổ chức PCPNN; đồng thời, tiếp nhận, quản lý các chương trình, dự án một cách hiệu quả, bảo đảm an toàn cho người nước ngoài và an ninh trên địa bàn tỉnh.

Trong 5 năm triển khai chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2013 - 2017, các tổ chức PCPNN đã tài trợ cho các đơn vị trong tỉnh với tổng giá trị viện trợ giải ngân là 3.769.463 USD. Riêng năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh tiếp nhận và triển khai 17 chương trình, dự án của 13 tổ chức PCPNN với số lượng vốn thực tế giải ngân trên 600.000 USD. Ngoài ra, còn 3 dự án do 3 tổ chức PCPNN tài trợ nhưng chưa được cấp phép địa bàn hoạt động tại Thái Bình và 2 tổ chức phi chính phủ của Việt Nam nhận tài trợ thông qua ngân sách của nước ngoài.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và các thành viên đoàn công tác đã trao đổi, kiến nghị nhiều ý kiến

đề xuất thực hiện mô hình thí điểm tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp với quy mô không quá 1.000ha; yêu cầu Công ty khản trương xây dựng đề án chi tiết để triển khai mô hình ngay ở vụ xuân năm 2019, trong đó nêu rõ trách nhiệm của doanh nghiệp, địa phương, HTX và người dân tham gia liên kết. Huyện Đông Hưng có trách nhiệm phối hợp xây dựng, phê duyệt đề án, có chế hỗ trợ theo đề xuất của doanh nghiệp; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ đề án phân công các đơn vị trực thuộc phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp.

### Thứ tư, ngày 3 tháng 10 năm 2018

## BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI...

(*Tiếp theo trang 1*)

làm việc với các đơn vị liên quan đến ý kiến của cử tri và người có ý kiến, kiến nghị để cùng tìm hiểu sự việc, có hướng giải quyết bảo đảm đúng trình tự, quy định. HĐND huyện cũng phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền, đơn vị liên quan giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sớm, thỏa đáng.

Phát biểu tại buổi giám sát, đại diện đoàn giám sát chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm chắc các quy chế, quy định của pháp luật, nhất là lĩnh vực nhiều cử tri quan tâm kiến nghị để giải quyết tốt hơn. Đại diện đoàn giám sát cũng tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, tổng hợp gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Chiều cùng ngày, đoàn đã khảo sát thực tế tại một số đơn vị liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cử tri: Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương, UBND xã Hồng Thái và UBND xã Đình Phùng, Trường Tiểu học Trà Giang, Trường THCS Lê Lợi.

\* Sáng ngày 2/10, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ và nguồn thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết năm 2017, 2018 tại huyện Quỳnh Phụ.

Trong 2 năm (2017, 2018), huyện Quỳnh Phụ được phân bổ trên 236 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó năm 2017 là 114 tỷ đồng, năm 2018 trên 122 tỷ đồng. UBND huyện đã lập và phân bổ vốn bảo đảm đúng quy định của Luật Đầu tư công, ưu tiên bố trí vốn cho công trình đã hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán nhưng còn nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn vốn đã ứng trước (nếu có), công trình đã hoàn thành nhưng còn thiếu vốn, công trình chuyển tiếp, những dự án khởi công mới có đủ thủ tục đầu tư, cần đổi được nguồn vốn...

Đại diện đoàn giám sát phát biểu đề nghị huyện Quỳnh Phụ tiếp thu ý kiến của các đại biểu, thống nhất lại số liệu trong báo cáo gửi Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh; từ năm 2019 trở đi chuyển nguồn thu xổ số kiến thiết cho xây dựng công trình về sinh các trường học. Đối với một số dự án trên địa bàn huyện chưa hoàn thành do thiếu vốn, huyện báo cáo cụ thể để tỉnh xem xét, giải quyết. Đại diện đoàn giám sát cũng tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, tổng hợp trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Cũng trong buổi sáng, đoàn giám sát đã khảo sát thực tế việc triển khai dự án đường ĐH.74 đoạn từ đường ĐT.396B đến đường ĐH.455 huyện Quỳnh Phụ.

## KIẾN XƯƠNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

9,6%/năm; trong đó, sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng bình quân 2,1%/năm, công nghiệp, xây dựng tăng 15,5%/năm, dịch vụ tăng bình quân 9,3%/năm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển mới. Công tác giáo dục được quan tâm. Việc chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt, các chương trình y tế đều đạt và vượt chỉ tiêu. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết vẫn còn một số hạn chế như: sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, liên kết sản xuất còn yếu; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển chưa mạnh; nợ đọng xây dựng cơ bản còn cao; tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư còn nhiều bức xúc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ và nhân dân Kiến Xương đạt được trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Đồng chí đề nghị cấp ủy các cấp ở Kiến Xương thiết chặt kỷ cương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, quản lý, điều hành của chính quyền cũng như nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể theo hướng tập trung, sát nhiệm vụ, sát mục tiêu. Chọn những nhân vật trọng tâm, những khâu then chốt trong từng lĩnh vực để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Huyện cần có nhiều biện pháp thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, cơ giới hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Đẩy mạnh liên doanh, liên kết phát triển nông nghiệp quy mô lớn, hiện đại theo chuỗi gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Thường xuyên rà soát các tiêu chí để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, phần đất 100% xã trên địa bàn huyện về đích nông thôn mới trước năm 2020.

## BỐ CÁO

### VỀ VIỆC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY TNHH ĐẦU GIÁ THÀNH CÔNG THÀNH DOANH NGHIỆP ĐẦU GIÁ TƯ NHÂN THÀNH CÔNG

- Thực hiện điều 23 và điều 25 Luật Đầu giá tài sản số 01//2016/QH14 ngày 17/11/2016,

- Căn cứ ND số 62/2017 ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thực hiện Luật Đầu giá tài sản

- Căn cứ QĐ số 1135/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh Thái Bình về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư Pháp Thái Bình. Nay chuyển các tổ chức đầu giá tài sản về Sở Tư Pháp theo dõi, quản lý.

Công ty TNHH Đầu giá Thành Công đã được đổi tên thành Doanh nghiệp Đầu giá tư nhân Thành Công và cấp đổi con dấu theo giấy chuyển nhận thu hồi con dấu số 111/THCD ngày 11/9/2018 của Công an tỉnh Thái Bình

Sở Tư pháp Thái Bình đã cấp giấy đăng ký hoạt động số: 01/TP-ĐKHD ngày 25/6/2018

Tên doanh nghiệp: **DOANH NGHIỆP ĐẦU GIÁ TƯ NHÂN THÀNH CÔNG**

Địa chỉ trụ sở: SN 04 ngõ 08 phố Hoàng Hoa Thám, tổ 14, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Số điện thoại: 0913.593.755 và 091.562.77.55

Chủ doanh nghiệp Đầu giá Tư nhân Thành Công: Ông Đỗ Trọng Hiến - Nam/Nữ: Nam

Sinh ngày 10 tháng 6 năm 1955 - CMND số: 150001362 -

Cấp ngày 05/5/2010

- Nơi cấp: CA Thái Bình

- Nơi ĐKNKTT: SN 04 ngõ 08 phố Hoàng Hoa Thám, tổ 14, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

-Chứng chỉ hành nghề số: 12/TP/ĐG-CCHN - Cấp ngày 22/11/2010 - Nơi cấp: Bộ Tư Pháp

- Mã số thuế: 1001149999 - Hoạt động từ ngày 10 tháng 9 năm 2018

- Ngành nghề kinh doanh, hoạt động: Hoạt động đầu giá tài sản gồm: động sản, bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Doanh nghiệp Đầu giá tư nhân Thành Công kế thừa mọi hoạt động của Công ty TNHH Đầu giá Thành Công

Chúng tôi xin trân trọng thông báo và kính mong nhận được sự hợp tác của quý cơ quan, đơn vị và cá nhân. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại dịch vụ cạnh tranh tốt nhất, đem đến sự hài lòng và tiện ích cho quý khách.

**DOANH NGHIỆP ĐẦU GIÁ TƯ NHÂN THÀNH CÔNG**

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG